

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนการองค์กรชุมชน

ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561

เรื่อง	สาระสำคัญ
<p>1.เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560(ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p>	<p>กรม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่ก.การคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและรับความเห็นของสนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดย กค. เสนอว่า</p> <p>1.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 55 ได้กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้กำหนดให้ใช้หลายกรณี เช่น ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง <p>2.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พักส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางการศึกษา มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สมควรออกเป็นกฎกระทรวง</p> <p>สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กำหนดให้พัสดุ ดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน <ol style="list-style-type: none"> (1) งานจ้างบริการทางวิชาการ และการวิจัยและพัฒนาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (2) งานจ้างบริการทางวิชาการ และการวิจัยและพัฒนาของสถาบันพระปกเกล้า 2.ให้หน่วยงานรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ 1. ในขอบเขตภารกิจและต้องดำเนินการโดยบุคลากรของหน่วยงานรัฐดังกล่าว หรือหากไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
<p>2.เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.</p>	<p>กรม.มีมติเห็นชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.หลักการร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ตามที่คก.ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และให้ส่งคค.ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอกรม.ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสั่งการของนายกฯ และความเห็นและข้อเสนอแนะของสนง.เลขาธิการวุฒิสภาไปประกอบการพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไป 2.ให้ยกเลิกภารกิจของสำนักเลขาธิการนายกฯ ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ ปี 2560 – 2561 และให้หน่วยงานรายงาน เมื่อร่างระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

เรื่อง	สาระสำคัญ
	<p>3.ให้ สศช. รับความเห็นของสนง.เลขาธิการวุฒิสภา สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ และสนง.คก.การเลือกตั้งไปพิจารณาดำเนินการ</p> <p>สาระสำคัญ กำหนดให้</p> <p>1.นิยาม คำว่า “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” “คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ” “กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ” “คณะกรรมการปฏิรูป” “กรรมการปฏิรูป” “ที่ประชุมร่วม” “สำนักงาน” และ “ระบบ”</p> <p>2.หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลอย่างสอดคล้องเป็นรูปธรรม และการไม่สร้างภาระแก่หน่วยงานมากเกินไป</p> <p>3.หน่วยงานของรัฐรายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายไตรมาส ภายในระยะเวลา ตามแบบที่ สศช. กำหนด</p> <p>4.สศช. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอต่อคก.ยุทธศาสตร์ชาติ ครม. หัวหน้าองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน 90 วัน</p> <p>5.สศช. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอต่อที่ประชุมร่วมเพื่อให้ความเห็นชอบ</p> <p>6.สศช. เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศช. โดยเร็ว</p>

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ <http://www.thaigov.go.th> สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการการตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.0 2280-9000